

Phần 5: PHÁP AN CƯ

(Pháp An Cư của Ni đều giống với pháp của đại Tăng ở trên.)

Phần 6: PHÁP TỰ TỨ***Văn yết-ma sai người đến trong đại Tăng thọ tự tứ:***

(Tỳ-kheo Ni Tăng mùa hạ an cư xong phải đến trong đại Tăng thọ tự tứ, nên sai người đại diện này vì Ni Tăng đến trong đại Tăng xin thọ tự tứ. Văn tác bạch sai như vậy:)

Đại tỳ Tăng lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng đồng ý. Nay Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên là... vì Tỳ-kheo Ni Tăng đến trong Đại Tăng nói ba việc tự tứ thấy, nghe và nghi. Đây là lời tác bạch.

Đại tỳ Tăng lắng nghe! Nay Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên là... vì Tỳ-kheo Ni Tăng đến trong Đại Tăng nói ba việc tự tứ thấy, nghe và nghi. Các Đại tỳ nào đồng ý Tăng sai Tỳ-kheo-ni tên là... vì Tỳ-kheo Ni Tăng đến trong Đại Tăng nói ba việc tự tứ thấy, nghe và nghi thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì nói ra.

Tăng đã đồng ý sai Tỳ-kheo-ni tên là... vì Tỳ-kheo Ni Tăng đến trong đại Tăng nói ba việc tự tứ rồi, Tăng đã đồng ý vì im lặng. Việc ấy, nay tôi xin ghi nhận như vậy.

Văn đến trong đại Tăng thọ tự tứ:

(Sai thêm hai người nữa đi làm bạn, đến trong Tăng đánh lễ Tăng, khom người, cúi đầu, chấp tay thưa như vậy.)

Tỳ-kheo Ni Tăng an cư ba tháng hạ đã xong, Tỳ-kheo Tăng an cư ba tháng hạ đã xong, Tỳ-kheo Ni Tăng nói ba việc tự tứ thấy, nghe và nghi. Đại đức Tăng rủ lòng thương xót nói cho con. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp sám hối. (Nói ba lần như thế)

Tỳ-kheo Ni Tăng kia ngày đó tự tứ rồi lại tự tứ nữa nên đều rất mệt. Phật dạy: Không nên như vậy. Nếu Tỳ-kheo Tăng tự tứ ngày mười bốn thì Tỳ-kheo Ni Tăng tự tứ ngày mười lăm. Nếu Đại Tăng bị bệnh hoặc không hòa hợp, hoặc chúng không đủ thì Tỳ-kheo-ni nên sai thiện tín đến đánh lễ hỏi thăm, nếu không phạm tội Đột-kiết-la. Nếu Tỳ-kheo Ni Tăng bệnh, hoặc chúng không hòa hợp, hoặc chúng không đủ, Tỳ-kheo Ni Tăng cũng nên sai thiện tín đến đánh lễ thăm hỏi, nếu không như vậy thì phạm tội Đột-kiết-la (Người ấy đến trong Đại Tăng thọ tự tứ

xong, trở lại cùng với Ni Tăng tự tứ. Pháp tự tứ của Ni Tăng cũng giống như Đại Tăng.)

Phần 7: PHÁP CHIA Y

(Giống như pháp của Đại Tăng ở trên)

Phần 8: PHÁP Y THỰC TỊNH

(Ni không tác pháp dư thực, từ đây ra, tất cả còn lại đều giống với pháp của Đại Tăng.)
